

kỹ thuật chăm sóc chữa bệnh cho gia súc và ghép cây. Do vậy chăn nuôi, trồng trọt ở xã thời gian qua phát triển mạnh, nhiều gia đình có thu nhập khá vài trăm triệu/năm. Chính quyền và các đoàn thể ở xã đã tạo điều kiện cho 20 gia đình đối tượng có người nghiện được vay vốn để phát triển sản xuất tạo thu nhập cho gia đình.

Thông qua các biện pháp quản lý, giáo dục người nghiện, người nghi nghiện đã được chú ý quan tâm, kết quả bước đầu đã có những chuyển biến tích cực. Được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, đến nay Công an huyện Bình Lục phối hợp với Ban Công an xã Ngọc Lũ triệt phá 10/12 tụ điểm bán ma túy. Số còn lại cơ quan Công an đang tiếp tục tổ chức đấu tranh xoá bỏ. Trên địa bàn xã không phát sinh thêm số người nghiện mới, có 13 trường hợp bước đầu cai nghiện được ma túy, không sử dụng ma túy; 1 trường hợp đi tập trung chữa bệnh bắt buộc không tái nghiện; 4 trường hợp cai nghiện tại địa phương có chuyển biến tốt. Như vậy, số người nghiện đã giảm 14 người (hiện còn 43 người). Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam) đã có nhiều chuyển biến tích cực. Lòng tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền bước đầu được củng cố, quần chúng nhân dân đã tích cực tham gia vào phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Bộ mặt xã hội của xã đang từng bước có chuyển biến tích cực theo các tiêu chí “Nông thôn mới” mà Đảng đang triển khai xây dựng.

XUÂN NGUYỄN

PHÒNG BẢO VỆ, QUÂN SỰ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BÚT SƠN LÀM TỐT CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ, PHỤC VỤ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH

Công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn đóng trên địa bàn xã Thanh Sơn (Kim Bảng) chính thức được khởi công xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 1995 với chức năng sản xuất, kinh doanh xi măng, cung cấp chủ yếu cho các tỉnh, thành phố phía Bắc và một số tỉnh miền Trung, miền Nam. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng uỷ, lãnh đạo Công ty đã coi trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, thành lập Đội bảo vệ, sau này được kiện toàn thành Phòng bảo vệ, quân sự Công ty, với biên chế trên 60 đồng chí có chức năng tham mưu và giúp Đảng uỷ, Giám đốc đảm bảo an ninh trật tự cho đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Năm 1998, khi những bao xi măng đầu tiên được ra lò thì địa bàn của Công ty cũng bắt đầu nhận nhíp khách hàng ra vào. Song song với việc đó là các loại tội phạm bám theo hoạt động, chúng lợi dụng sự sơ hở của Công ty, khách hàng để trộm cắp tài sản, thậm chí cả sự tranh giành đầu mối, rồi va chạm giữa các nhóm lầy hàng với nhau, đặt ra nhiều khó khăn phức tạp cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho sản xuất và kinh doanh. Bên cạnh sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng thì lực lượng bảo vệ của Công ty vẫn là nòng cốt trong công

tác này. Nhận thức rõ về vấn đề đó, những năm qua, Đảng uỷ, Giám đốc Công ty đã ra nhiều nghị quyết, kế hoạch, phương án cụ thể, chỉ đạo các phòng, ban chức năng đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và làm tốt công tác an ninh trật tự, đặc biệt đã quan tâm kiện toàn Phòng bảo vệ, quân sự của Công ty, tăng cường biên chế, trang bị các phương tiện phục vụ cho công tác bảo vệ; đồng thời từng bước đào tạo đội ngũ bảo vệ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có sức khoẻ, tận tụy, tâm huyết với công việc, vì sự phát triển của nhà máy.

Xác định chỉ có ổn định về an ninh trật tự mới phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, Phòng bảo vệ, quân sự đã tham mưu cho Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn luôn quan tâm tới công tác giữ gìn an ninh nội bộ, an ninh trật tự trong nhà máy, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, công nhân viên của Công ty. Những nghị quyết, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh, kế hoạch của Công an tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự hàng năm được lãnh đạo Công ty tổ chức triển khai cụ thể trong cán bộ, công nhân viên về mục tiêu, chương trình hành động, từ đó đề ra biện pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ. Tất cả với phương châm "Sản xuất, kinh doanh phải gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự"; tham mưu giúp Đảng uỷ, Giám đốc xây dựng nhiều văn bản chỉ đạo sát xao về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong nhà máy; tuyên truyền Nghị quyết 09 về chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm, chương trình hành động phòng, chống ma tuý, ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông... phòng, chống tệ nạn

như: cờ bạc, nghiện hút. Tổ chức cho 100% đoàn viên, thanh niên tham gia các diễn đàn thi tìm hiểu về phòng, chống ma tuý, HIV/AIDS từ đó hiểu rõ tác hại của ma tuý tới mỗi cá nhân, gia đình trong Công ty để có biện pháp phòng ngừa hữu hiệu. Đồng thời ký cam kết tới các phòng ban, xí nghiệp, phân xưởng trong Công ty làm tốt các tiêu chuẩn an toàn khi sản xuất, kinh doanh, không để xảy ra cháy nổ, tai nạn, tệ nạn, tiêu cực và việc này đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Công ty.

Song song với việc tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên và các ngành chức năng về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng bảo vệ đã tham mưu cho Đảng uỷ, Giám đốc xây dựng các phương án bảo vệ an ninh trật tự; bảo vệ tài sản, xây dựng và tổ chức thực hiện các nội qui, qui chế thuộc lĩnh vực an ninh trật tự và phối hợp chặt chẽ với Công an cơ sở tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, tham gia truy bắt đối tượng truy nã, trốn thi hành án, lái xe gây tai nạn giao thông bỏ chạy, xử lý các lái xe chờ đợi lấy hàng tụ tập đánh bài hoặc gây mất trật tự công cộng... những vấn đề trên, đến nay đơn vị đã giải quyết triệt để, do vậy tình hình an ninh trật tự trước cổng nhà máy và toàn khu vực được ổn định. Phát động cán bộ, công nhân viên tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" không chỉ ở trong nhà máy mà cả địa phương nơi cư trú. Thông qua các phong trào này, ý thức về công tác giữ gìn an ninh trật tự được phát triển sâu rộng trong toàn Công ty. Tham mưu cho Giám đốc Công ty xây dựng 5 tổ tự quản hoạt động tích cực, hiệu quả và sửa đổi, bổ sung 20 văn bản nội quy, 5 quy trình giao nhận sản phẩm cho phù hợp với thực tiễn hiện nay. Phối hợp với lực

lượng Quân sự, Công an thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, võ thuật, quân sự, diễn tập các phương án phòng cháy chữa cháy cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ. Tham mưu cho Giám đốc Công ty đầu tư hàng trăm triệu đồng cho hệ thống đèn chiếu sáng, hàng rào bảo vệ, phương tiện phòng cháy chữa cháy và công cụ hỗ trợ... Từ đó đã thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Công tác đảm bảo an toàn tài sản, giữ vững an ninh trật tự cơ quan là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, lực lượng bảo vệ đã thường xuyên lên các phương án tuần tra canh gác, kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin, tình hình an ninh ở cơ sở để các lực lượng chức năng hỗ trợ thực hiện, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Để giáo dục đạo đức, nâng cao nhận thức tư tưởng cũng như thái độ ứng xử giao tiếp có văn hoá cho cán bộ, công nhân viên chức, mà đặc biệt là lực lượng làm công tác bảo vệ, Công ty đã triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đã phát động nhiều phong trào thi đua, cải cách thủ tục hành chính trong giao nhận hàng hoá, tạo điều kiện cho khách hàng đến giao dịch mua hàng được thuận lợi; nâng cao tinh thần ý thức trách nhiệm trong khi sản xuất, điều hành công việc, phát huy ý thức tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, đơn vị và các đoàn thể quần chúng với tinh thần nâng cao chất lượng sản phẩm, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Việc xây dựng quy chế làm việc và phương án phối hợp giải quyết các tình huống xảy ra về an ninh trật tự với các

đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Trạm Công an Bút Sơn, Công an xã Thanh Sơn, Khả Phong (huyện Kim Bảng), thị trấn Kiện Khê (huyện Thanh Liêm), xã Châu Sơn (Thành phố Phủ Lý) và một số xã trong vùng đã tạo thành một gọng kìm khép kín khi giải quyết vụ việc xảy ra. Điển hình như trong tháng 6/2009, Phòng bảo vệ Công ty đã phối hợp với lực lượng chức năng khám phá 2 vụ, bắt Nguyễn Văn Thuấn, sinh năm 1986, trú tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam; Nguyễn Văn Đính, sinh năm 1984, ngụ tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, tháo trộm 30 nắp van bình CO₂ hệ thống phòng cháy của nhà nghiên than dây chuyên 2 và 104 mét dây cáp hàn (đều do công nhân bên B trộm cắp). Và còn nhiều vụ án khác mà lực lượng bảo vệ Công ty đã kết hợp với các lực lượng Công an bắt giữ thành công.

Đồng chí Nguyễn Trung Thực - Trưởng phòng bảo vệ, quân sự Công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn cho biết: "Để có được kết quả đó, trước tiên chúng tôi phải xây dựng đội ngũ những người tham gia vào lực lượng bảo vệ phải có phẩm chất tốt đạo đức tốt, có sức khoẻ, nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc, không ngại khó, sợ khổ trước nhiệm vụ được phân công, có trình độ năng lực, tham mưu kịp thời cho Đảng uỷ, Giám đốc Công ty đưa ra những biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm, bảo vệ tốt nội bộ, đồng thời phối hợp với Công an cơ sở làm tốt công tác nắm tình hình, răn đe đối tượng khi có những biểu hiện nghi vấn và đấu tranh với các loại tội phạm. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan và địa bàn dân cư xung quanh Công ty; đối thoại, trao đổi với bà con trong khu vực làm tốt việc cung cấp

thông tin về an ninh trật tự, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa nhân dân và cán bộ, công nhân viên nhà máy”.

Theo số liệu thống kê, năm 2009, trên địa bàn Công ty có 6 vụ va quệt giao thông, 41 vụ trộm cắp nhỏ, nhưng chủ yếu ở khu vực thi công dây chuyên 2. Điều quan trọng, trong Công ty là nội bộ luôn đoàn kết, an ninh trật tự được đảm bảo, cán bộ, công nhân viên yên tâm lao động sản xuất, tạo đà cho Công ty phát triển bền vững. Theo báo cáo, mốc năm 2009 là năm thứ 11 Công ty được thành lập và đi vào sản xuất có hiệu quả, đem lại lãi suất cao theo mức tăng dần theo từng năm. Năm 2009, tiêu thụ tổng sản phẩm là 1,7 triệu tấn/năm, doanh thu hơn 1,4 nghìn tỷ đồng, thu nhập bình quân công nhân 4,5 triệu/tháng. Quyết tâm của toàn thể cán bộ, công nhân viên nhà máy, trong tháng 4/2010 hoàn thành đúng tiến độ chạy đồng bộ dây chuyên 2 và chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty trong tháng 5/2010.

Có thể nói những năm qua, Phòng bảo vệ, quân sự Công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, đã tham mưu cho Đảng uỷ, lãnh đạo Công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn phát động mạnh mẽ phong trào xây dựng cơ quan, doanh nghiệp không có tội phạm và tệ nạn xã hội trong toàn đơn vị; tổ chức quán triệt 100% cán bộ, công nhân viên ký cam kết không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Các gia đình trong khu tập thể của Công ty đều phải đăng ký xây dựng khu liên gia tự quản, mô hình gia đình hoà thuận - văn hoá, quản lý tốt con em không vi phạm pháp luật. Duy trì và đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao như cầu lông, bóng đá, bóng bàn, tennis. Do đó hầu

hết cán bộ, công nhân viên trong cơ quan, con em trong khu tập thể của Công ty không mắc vào các tệ nạn xã hội. Công tác đảm bảo an ninh trật tự của Công ty trong nhiều năm qua luôn được ổn định giữ vững, góp phần tích cực cho việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị, đưa số doanh thu năm sau cao hơn năm trước và đều vượt chỉ tiêu đề ra. Với những thành tích đạt được, nhiều năm liền Đảng bộ Công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Hàng chục lượt tập thể, cá nhân của Công ty được Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

MINH SƠN

VẪN LÀ “DĨ DÂN VI BẢN”

Từ quyết định đến tổ chức thực hiện lâu nay quả là cả một quá trình. Một quá trình nếu không muốn nói là khó khăn bởi nó chịu rất nhiều vấn đề tác động, nhưng quả thực thường có rất nhiều nan giải. Ấy thế, sau khi có quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 19/8 hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, ở tỉnh Hà Nam, ngày phát động cũng là ngày đạt kết quả, mọi cái cứ xuôi dòng bèn giọt. Khi nói về kinh nghiệm của việc làm này, có một câu nói của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Nguyễn Như Lâm đã chỉ đúng cốt lõi của vấn đề: “Vẫn chỉ là “dĩ dân vi bản” thôi. Lấy dân làm gốc thì mọi vấn đề đều trôi chảy. “Để trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.”

Từ một quyết định

Ngày 13/5/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19/8 hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nghĩa là, cũng từ đây, công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc không chỉ có lực lượng công an làm nhiệm vụ chuyên trách mà cũng xác định rõ vai trò của công tác này. Công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc là của toàn dân và khẳng định nguyên tắc hoạt động là “lấy dân làm gốc”.

Khi trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam rất vui vẻ và cũng thật gần gũi, song cũng rất thẳng thắn cho biết: Cai quyết định để khoảng cách thời gian từ quyết định, từ chủ trương thành hiện thực, đi vào đời sống chính là tính chủ động. Muốn chủ động, muốn những quyết sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đi nhanh vào đời sống xã hội, thấm nhanh vào quần chúng nhân dân, có cách duy nhất là làm cho dân hiểu, dân thấy những chính sách đó gắn với quyền lợi, lợi ích của chính bản thân và gia đình mình. Khi dân đã hiểu, đã thông, không có cái gì là không xuôi.

Một giải pháp có tính cốt tử nhất là phải tạo sự đồng thuận trong các cơ quan, ban, ngành là tất cả mọi người, từ cán bộ đến quần chúng, từ nam phụ lão ấu đến bách hộ trong địa phương, nơi thôn hoa đô thị đến thâm sơn cùng cốc - nghĩa là phải có tiếng nói chung, tiếng nói nhất quán cho cùng một hành động. Nhận thức rõ tầm quan trọng của sự đồng thuận trong toàn tỉnh, Tỉnh ủy ra Thông tri số 03/TT-TU chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện. Thông tri của Tỉnh ủy không những là định hướng chỉ đạo mà còn là chiếc gậy mà các cơ quan dựa vào khi triển khai tổ chức. Qua đó, cán bộ nhận thức đúng đắn hơn về trách nhiệm trong công tác bảo vệ an ninh, quần chúng nhân dân thấy rõ hơn quyền lợi và nghĩa vụ trong vai trò tham gia đóng góp, lực lượng làm công tác an ninh thấy được sự quan tâm của Đảng và chính quyền dốc tâm, dồn sức cho thực hiện nhiệm vụ.

Căn cứ từ thông tri của Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền trực tiếp chỉ đạo mở nhiều đợt sinh hoạt chính trị với nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp

với từng địa bàn, từng ngành, lứa tuổi, giới tính nhằm cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết vào cuộc sống. 5 năm qua, toàn tỉnh Hà Nam đã tổ chức 76 đợt sinh hoạt chính trị nội bộ, 1.823 buổi họp dân với 139.312 lượt người tham dự; soạn thảo 9.734 tin bài tuyên truyền, xây dựng 137 phóng sự, tổ chức 415 cuộc hội thảo, tọa đàm; tổ chức và duy trì sinh hoạt cho 350 câu lạc bộ pháp luật tuổi trẻ, vận động hơn 2 vạn lượt người ký cam kết với chính quyền, các ngành, đoàn thể về bảo đảm an ninh trật tự phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Song song với hoạt động trên, hằng năm, nhân dịp 19/8, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt các cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tặng quà gia đình chính sách, tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều thành tích và đóng góp cho hoạt động bảo vệ an ninh, vì bình yên Tổ quốc. Nhờ thế mà quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hằng năm lấy ngày 19/8 là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã thực sự đi vào cuộc sống, vào trong từng hộ, từng nhà, vào trong mỗi cá nhân, trong từng hành vi và trách nhiệm sống.

Đến quyết sách phong trào

Sau khi đã quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc và Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến từng tổ chức, cá nhân, đoàn thể và quần chúng trong toàn tỉnh. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã chủ động đổi mới các nội dung, hình thức, xây dựng phong trào phù hợp với từng khu vực, từng chuyên đề,

từng lĩnh vực, từng địa bàn dân cư. Khi trao đổi về vấn đề này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam thẳng thắn cho biết: “Việc các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước đưa ra đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân. Song, vấn đề là tại sao khi tổ chức triển khai thường hiệu quả không cao, thậm chí không đi sâu vào được đời sống xã hội. Nguyên nhân chính là các hình thức tổ chức giống nhau quá, cứ na ná như nhau. Các cụ xưa vẫn dạy: *“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”*. Công tác an ninh không chỉ như thế là đã xong mà phải xác định được khu vực nào trọng điểm; trọng điểm thời gian nào; địa bàn nào cũng có cái riêng của nó. Chủ trương ở thành phố không thể đem đưa vào áp dụng cho vùng nông thôn. Ngay vùng nông thôn cũng có vùng theo đạo và địa phương không theo đạo. Khi nắm được cốt lõi vấn đề ở địa bàn nào đó đòi hỏi về vấn đề gì thì mới triển khai tổ chức có hiệu quả được. Như thầy thuốc ấy, muốn chữa khỏi bệnh phải bắt được nguyên nhân gây bệnh, loại thuốc trị bệnh đó, và khi ấy kê đơn, bốc thuốc mới đạt hiệu quả, mới cắt được bệnh, cắt được nguy hiểm”.

Trên tinh thần đó, trong nội dung, hình thức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ở mỗi địa bàn, mỗi cơ quan, tổ chức cũng mang hình thức và nội dung khác nhau. Ở khu vực thành phố, nơi luôn được xác định là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, nơi hằng năm thường xuyên có 50% tổng số vụ phạm pháp hình sự trong toàn tỉnh. Phong trào bảo vệ an ninh tập trung vào “Liên gia tự quản”, “Chốt gác nhân dân”, “Ba giảm, bốn giữ”. Phong trào “Liên gia tự quản” đã phát huy được hiệu quả rất đáng phấn khởi. Cứ từ 5 đến 10 gia đình ở gần

nhau trên địa bàn, các hộ tự lựa chọn trưởng nhóm, dân chủ bàn bạc, thống nhất biện pháp giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Phường Lương Khánh Thiện và Minh Khai là hai phường có phong trào “Liên gia tự quản” hoạt động rất tốt nên tình hình an ninh trật tự ở hai phường này hàng năm thường đạt kết quả cao.

Cũng tương tự như thế, ở mỗi địa bàn như khu vực nông thôn có các phong trào “Dòng họ tự quản”, “Thôn xóm bình yên, gia đình hòa thuận”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người có án phạt tù đi trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục được tha về, có án treo, cải tạo không giam giữ tại địa phương”. Trên cơ sở thực tế địa bàn mà Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch chỉ đạo cụ thể phong trào ở địa bàn đó sát với thực tế. Chính vì phong trào bám sát được với cơ sở địa bàn nên đã mang kết quả rất đáng phấn khởi. 5 năm qua, toàn tỉnh Hà Nam có 1.012/1.900 người có án phạt tù, đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng được tha về, có án treo, cải tạo không giam giữ tại địa phương đã thực sự tiến bộ, chỉ có 180 đối tượng tái phạm, chiếm 9,4%. Toàn tỉnh có 1.132/1.572 đạt 72% khu dân cư, cơ quan doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Các “điểm nóng” cũng dần được giải quyết và hạn chế, không để kéo dài, dây dưa, gây phức tạp.

Song song với hoạt động tổ chức các phong trào ở các cơ sở địa bàn, công tác bảo vệ an ninh trật tự ở Hà Nam cũng chủ động mở rộng hoạt động tấn công các loại tội

phạm. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý, giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi tại công đồng dân cư”, toàn tỉnh đã xây dựng 326 “hòm thư tố giác tội phạm” trên các tuyến giao thông, trong các thôn xóm, tổ dân phố, 127 “hòm thư giúp bạn” ở các nhà trường. Qua đó, quần chúng đã cung cấp 4.728 tin có giá trị, giúp lực lượng an ninh điều tra, khám phá 1.043 vụ, bắt 1.728 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 28,3 tỷ đồng.

Và bài học “đi dân vi bản”

Nhìn lại 5 năm triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hàng năm lấy ngày 19/8 là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ở Hà Nam đã thực sự là phong trào, là trách nhiệm của quần chúng nhân dân. Trong báo cáo đánh giá kết quả, dù có nêu ra những bài học về vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, vai trò quản lý điều hành của chính quyền đối với phong trào; mục tiêu, nội dung các phong trào thực sự thiết thực gắn với quyền lợi, nghĩa vụ của công dân; kết quả của kết hợp nhiều biện pháp, nhiều hoạt động, song, nếu xét đến cùng, có lẽ, bài học quý nhất và đúng đắn nhất đã giúp cho Hà Nam đạt được kết quả phấn khởi trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc 5 năm qua đó chính là bài học: “Lấy dân làm gốc”.

Khi trao đổi với chúng tôi về phong trào này, một bác cựu chiến binh ở phường Lương Khánh Thiện, phường 5 năm liền được Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen bậc nhất: Phong trào có nhiều. Nhưng nếu phong

trào nào mà gắn với lợi ích của dân, thực sự gắn bó với dân, dân chủ động tham gia thì phong trào đó thắng lợi.

Khi viết đến đây, tôi lại nhớ đến lời Bác dạy cán bộ trong ngành Công an. Đại ý Bác nói: “Công an chỉ có hai tay, hai mắt, nhưng nhân dân có nghìn tay, nghìn mắt. Nếu cán bộ công an biết dựa vào dân thì sẽ hoàn thành tốt được nhiệm vụ”. Và phải chăng, Quyết định 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hằng năm lấy ngày 19/8 là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cũng là một bước cụ thể hóa quan điểm lấy dân làm gốc của Bác, của Đảng vào trong hoạt động an ninh mà tỉnh Hà Nam là một điển hình.

NGUYỄN TÂM

MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
LỜI GIỚI THIỆU.....	5
• Kết quả ba năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của Công an tỉnh Hà Nam đã thực sự có bước chuyển biến về chất	7
• Những tấm huy hiệu ba mươi năm tuổi Đảng	17
• Ghi nhận từ hội thi “Văn hóa ứng xử trong Công an nhân dân” ở Công an tỉnh Hà Nam.....	22
• Phòng Công tác chính trị và Công tác quần chúng Công an tỉnh Hà Nam tham mưu làm tốt công tác chính trị tư tưởng	26
• Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và nhân điển hình tiên tiến ở Phòng Tổ chức cán bộ	33
• Đơn vị 10 năm liền quyết thắng	38
• Thăm lặn những chiến công	43
• Công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam kết hợp với công tác thanh tra đã góp phần xây dựng lực lượng Công an Hà Nam trong sạch, vững mạnh.....	49
• Tuổi trẻ Công an tỉnh làm theo lời Bác	56
• Phong trào thi đua của phụ nữ Công an tỉnh	61
• Những chiến sĩ trên mặt trận an ninh chính trị nội bộ	66
• Trình sát hình sự phá án: Chuyện bây giờ mới kể	70
• Những người tái hiện sự thật sau mỗi vụ án	78

In 800 cuốn khổ 14,5x20,5 cm tại Công ty Cổ phần in Trường Phát. Giấy chấp nhận đăng ký kế hoạch xuất bản số 158-2010/CXB/18-17/CAND. In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2010.



Đại tá Nguyễn Văn Khuông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam thăm và tặng quà thân nhân gia đình liệt sĩ CAND.



Một buổi họp dân bàn về công tác giữ gìn an ninh trật tự tại tổ dân phố số 9, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.